



krungsri  
Auto

เครือ MUFG หนึ่งใน  
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

## ประกาศธนาคาร

### แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับการแจ้ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ว่ามีอดีตพนักงานชั่วคราวรายหนึ่งในสาขาธุรกิจยานยนต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) **โดยอดีตพนักงานรายดังกล่าว ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง** ซึ่งสาเหตุคาดว่าเกิดจากการเดินทางไปยังสถานที่กลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 มกราคม 2564 จึงได้ไปตรวจหาเชื้อในวันที่ 2 มกราคม 2564 และทราบผลยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ขณะนี้ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ อดีตพนักงานรายดังกล่าวได้มา**ปฏิบัติงานที่สาขาในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย** โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และใช้ประตูเข้าออกของพนักงานเพียงอย่างเดียว และในขณะที่ปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนในสาขาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. ให้พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงกักตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิดตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติม
2. **ปิดทำการสาขาธุรกิจยานยนต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-9 มกราคม 2564** เพื่อทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค **โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 มกราคม 2564**
3. รายงานกรณีดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขาใกล้เคียงคือ สาขาธุรกิจยานยนต์ ชลบุรี หรือใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงศรี ออโต้ ออนไลน์ และ GO Application by Krungsri Auto ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กรุงศรีขอเน้นย้ำว่าธนาคารมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ

กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564